
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดันครสวรรค์ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที ่ 2  ประจ าปี  2563 
วันที่  24  กันยายน  2563 

เวลา  10.00 น. 
ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

----------------------------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา 10.35 น. 
รายชื่อผู้มาประชุม 

     ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
1. นางจิตรา     หมีทอง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2. นายภราดร    อุดมการณ์เกษตร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (1) 
3. นายช านาญ   เหลืองบ ารุงรักษ์  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์(2) 
4. นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว (เลขานุการสภาฯ) 

5. นายกวี       อัศวรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
6. นายนพดล      สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

7. นายณรงค์  พนมวัน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

8. นายสุรจิต   บวัทองศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

9.นายสมชาย   ยุกติรัตน์   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

10.นายวิโรจน ์  กลิ่นโตนด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี 
11.นายเผชิญ  พวงสมบัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี 
12.นายกิติรัตน์  ภัทรปรีชาสกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอตาคลี 
13.นางอังสุมาลย์  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอบรรพตพิสัย 
14.นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอบรรพตพิสัย 

15.นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอลาดยาว 
16.นายอรรถพร   แรงกสิกร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  อ าเภอลาดยาว 
17.นายสุรวิทย์     ฤทธิ์ฉ่ า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี 
18. นายนิยมศักดิ์   ภักดีจันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอไพศาลี 
19. นายธีรพันธ์    ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอท่าตะโก 
20. นางธนิดา   ศกุนรักษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี 
21 นางบุญลือ   ส่งเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอพยุหะคีรี 
22.นายวรศักดิ์    นิ่มดิษฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอหนองบัว 
23.นายขาว   พัดศรี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอหนองบัว 
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24.นายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเก้าเลี้ยว 
25.นายเกรียงรบ  หนูค า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอชุมตาบง 

ฝ่ายบริหาร 
1. นายไกรสิน  ศิลปาจารย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
2.นายสันติ       จันทร์เผิบ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
3.นายพีระพงษ์  วงษ์นิยม   ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4.นางสาวทัศนีย์   โชติกเจรญิสุข  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน  (แทน) 

ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
5. นางอวยพร     สุขไสย   ผู้อ านวยการกองคลัง   
6.นายนิมิต        ยืนยง   ผู้อ านวยการกองช่าง   
7.พ.จ.อ.สุธาพิพัฒน์  บุญประจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบ้านพักคนชรา    (แทน)  

ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
8.นางสาวอร่าม  วัฒนะ   ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
9.นางสิริพร      บริรักษ์เลิศ  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
10.จ่าเอกเอกราช  กะระกล  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
11.นายสมคิด   บุญครอบ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
12.นางนัจวนันท์  พีระญาอานนท์  หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน   
13. นายอภิรักษ์   อุ่นใจ   ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
2.นางนพรัตน์  ไชยมงคล   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา 
3.นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
4.นางสาวสุกัญญา อยู่สิงห์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
5.นางสาวแพรภัทรา  จุติเดชาโชติ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
6.นายณัฐพล  คล้ายทุ้ย   บก.ข่าวสยาม 
7.นางสาวอาภาพร  ช านาญหมอ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8.นางสาวพิมพ์ชนก  ชุณวิรัตน์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
9. นางสาวจอมสุณิสา  คันธพงษ์จิรภาส นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
10.นางจันทนา   ผดุงจิตต์  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
11.นางอุบล   เติมประยูร   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
12.นางสาวสุพิชญา  กุลนาพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
14.นางธนัญ   วรรณฤกษ์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
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ผู้ลาประชุม 
ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
1.นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ ์  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 

 

ผู้ขาดประชุม 
1. ด.ต.ธงชัย   วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
2.นายสมศักดิ์  แจ่มฟ้า   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอแม่วงก์ 
3. นายชวฤทธิ์   วิบูลรัตน ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอแม่เปิน 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1..สิบเอกพิทยา   นาคกุญชร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ไปราชการ) 
2.นางบุณยวีร์      ชาติวัลลภ  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ     (ลาพักผ่อน) 
3.นางกาญจนา  ไชยพรหม  ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต      (ไปราชการ) 
 
 
 

************************************************ 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
เลขานุการสภา อบจ.นว. ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทุกท่าน เข้านั่งประจ าที่ ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้ด้วย

ค่ะ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2  ประจ าปี 2563 พร้อมแล้ว ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ล าดับต่อไปขอเรียน
เชิญท่านจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะ ประกาศสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ด้วยมี
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ที่จะต้องให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาอนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 
2563 และอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563 ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และเรื่อง
อ่ืนๆ ที่ เกี่ ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ฉะนั้น อาศัยอ านาจในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5 ) 
พุทธศักราช 2562 จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 24 
กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มีก าหนดสมัยประชุม 7 วัน 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2563 
นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านจิตรา  หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นท าหน้าที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2563 และขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปเรียนเชิญค่ะ 

นางจิตรา  หมีทอง   -  เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติ 
ประธานสภา อบจ.นว. หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รองประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครสวรรค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
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หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และผู้ มี
เกียรติ ทุกท่าน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ในวันนี้ เป็นการประชุม เพ่ือให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 2563 และ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรณี
ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ เป็นความจ าเป็นและเพ่ือประโยชน์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉัน 
ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ าปี 2563 ณ บัดนี้ 

 
นางจิตรา  หมีทอง - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 1  
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
นางจิตรา   หมีทอง   - เรื่อง ขอความร่วมมือเรื่องเสื้อของโครงการ TO BE NUMBER ONE  
ประธานสภา อบจ.นว.   ของสาธารณสุขจังหวัด นะคะ ก็ขอให้ท่านสมาชิกฯ ท่านข้าราชการ 

ทุกส่วนนะคะ ช่วยสนับสนุนในกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ 

นางจิตรา  หมีทอง - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 
ประธานสภา อบจ.นว.    
ระเบียบวาระที่ 2  - เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3  ประจ าปี 2563  
เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2563  

นางจิตรา  หมีทอง   - ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายช านาญ   เหลืองบ ารุงรักษ์  - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
ส.อบจ.นว. อ าเภอตาคลี ผมนายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อ าเภอตาคลี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม  2563  เวลา 10.00 น. 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ่งประกอบด้วย นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ  
นายเผชิญ    พวงสมบัต ิ นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ์ นายช านาญ   
เหลืองบ ารุงรักษ ์ และนางธนิดา ศกุนรักษ์  ได้ ร่วมกันตรวจ 
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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  3 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่   
26 สิงหาคม  2563  ซึ่งจากการตรวจรายงานการประชุม
และได้ฟังจากเครื่องบันทึกเสียงแล้วปรากฏว่ารายงานการ
ประชุมดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมนะคะ ก็ได้ตรวจบันทึก 
ประธานสภา อบจ.นว. เทปจากการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไข  

ในรายงานการประชุมไหมคะ ขอเรียนเชิญค่ะ  ไม่มีนะคะ ถือว่าที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมนะคะ 

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจ าปี  2563 
เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2563 

  
นางจิตรา   หมีทอง    - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  3   
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี 3  - ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

ประจ าปี 2563 จ านวน 33 โครงการ รวมเป็นเงิน 120,100,000.-บาท 
 
นางจิตรา  หมีทอง    - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ค่ะ  
ประธานสภา อบจ.นว.  

นายไกรสิน  ศิลปาจารย ์   - เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่นายก  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นต้องขอ  
อบจ.นว. อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

ประจ าปี 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

    หลักการ 
         ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

ประจ าปี 2563 เพ่ือไปด าเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านการบริการชุมชน
และสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
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ที่ใช้ถนนส าหรับสัญจรไป-มา ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของจังหวัดนครสวรรค ์จ านวน 33 โครงการ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 120,100,000 บาท ดังนี้ 
1. แผนเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน 50,500,000 บาท 

   2.แผนเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  ค่าบ ารุงรักษาและ 
  ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 14 โครงการ รวมเป็นเงิน  
  47,500,000 บาท 

3.แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบลงทุน ค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 7 โครงการ รวมเป็น
เงิน 22,100,000 บาท  รายละเอียดเอกสารแนบท้าย 

เหตุผล 
เนื่องจากถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์หลายสายทางช ารุดเสียหายเป็นจ านวนมากจากการใช้งาน 
ท า ใ ห ้ป ร ะ ช า ช น ส ัญ จ ร ไป - ม า  ไ ด ้ร ับ ค ว า ม เด ือ ด ร ้อ น                   
การเดินทางไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายจากการใช้เส้นทางดังกล่าว 
ประกอบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีไม่เพียงพอในการซ่อมบ ารุง 
ท าให้ประชาชนที่ใช้ถนนทางหลวงท้องถิ่นซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเดือดร้อน  
เป็นอย่างมาก จึงมีความจ าเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพื่อมิให้ผิว
จราจรและโครงสร้างทางช ารุดเส ียหายเพิ ่มขึ ้นและเพื ่อบรรเทา               
ความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนส าหรับสัญจรไป-มา และขนส่ง
ผลผล ิตทางการเกษตร ตลอดจนแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัด
นครสวรรค์ โดยขอใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ประจ าปี 2563 จ านวน 33 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
120,100,000 บาท   ตามข้อ 89 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่  มท 0808.2/ว 5164 ลงวันที่  29 สิงหาคม 2562  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2560  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0808.2/ว 6222 ลงวันที่ 31 ตุลาคม  2559  ซึ่งการใช้จ่ายเงินสะสม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปี 2563 จะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
จึงเสนอญัตตินี ้มาเพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ประจ าปี 2563 (ลงชื่อ) นายไกรสิน ศิลปาจารย์  
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ปลัดองค์การบริหารส ่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ท่านสมาชิกฯ ช่วยดูรายละเอียดโครงการด้วยนะคะ ทั้งหมด 
ประธานสภา อบจ.นว. 33  โครงการ เล่มสีชมพูนะคะ ทางท่านปฏิบัติหน้าที่นายกได้รายงานมา

ว่าขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งหมด 120,100,000.-บาท มีแผนงานทั้งหมด 
3 แผนงาน ช่วยดูนะคะ 33 โครงการ  ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
หรือสอบถามรายละเอียดไหมค่ะถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์
ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม 22 ท่าน ท่านใดเห็นด้วย
กับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้นด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็น
ด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  3 
องค์ประชุม จ านวน   22 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     20    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ประจ าปี 2563 จ านวน  33 โครงการ รวมเป็นเงิน 
120,100,000.-บาท 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระที่  4 - ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 37 โครงการ 
 รวมเป็นเงิน  63,923,190.-บาท 

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายก ฯ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย ์ - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีความจ าเป็นเสนอญัตติ 
นายก อบจ.นว. ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 
ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
ขอกันเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ และ  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันและมีความจ าเป็นต้องใช้
เงินนั้ นต่อไป อีก จ านวน 37 โครงการ รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น 
63,923,190.- บาท (หกสิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน) 

เหตุผล 
กองคลังได้ด าเนินการรวบรวมเหตุผลและความจ าเป็น การขออนุมัต ิ
กันเงินของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
1. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อ 
หนี้ผูกผัน งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 6 โครงการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น  326,750.- บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
2. กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกผัน  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  จ านวน 16 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวนเงิน 2,896,640.- บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันหก
ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
3. กองช่าง ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกผัน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 12 โครงการ  รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น จ านวนเงิน 59,799,800.- บาท (ห้าสิบเก้าล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
3. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อ 
หนี้ผูกผัน งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ จ านวน 3 โครงการ รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น จ านวนเงิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) 
รวม จ าน วน  3 7  โค ร งก าร  งบ ป ระม าณ ข อกั น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 
63,923,190.- บาท (หกสิบสามล้านเก้าแสนสองหม่ืนสามพันหนี่ง
ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดตามแนบท้าย ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามข้อ 59 วรรคแรก แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561  จึงเป็นอ านาจของสภาท้องถิ่น
ที่จะอนุมัติให้กันเงินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ 
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มาเพ่ือขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่ วนจังหวัดนครสวรรค์            
ในการกันเงิน กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 37  โครงการ รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 63,923,190.- บาท (หกสิบสามล้านเก้าแสน
สองหม่ืนสามพันหนี่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือน าไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ภายในเดือนกันยายน พ.ศ.2564) (ลงชื่อ) 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ ในญัตตินี้มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดไหมค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว.    ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ  

องค์ประชุม  24  ท่าน ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินี้ โปรดกรุณายกมือขึ้น
ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่  4 
องค์ประชุม จ านวน   24 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     22    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        2     ท่าน  (ประธานสภาฯ กับ เลขาฯ) 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันจ านวน 37 โครงการ รวมเป็นเงิน  
63,923,190.-บาท 

นางจิตรา  หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  5 
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระที่  5 - เรื่อง ขอความเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ

ประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

นางจิตรา  หมีทอง           หลักการ 
ประธานสภา อบจ.นว. ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครสวรรค์  ว่ากระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า 

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
วุฒิสภา  ได้มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย 
ขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณา
ด าเนินการตามความเหมาะสมเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการ
ป ร ะ ชุ ม ส ภ า อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ทุ ก ร ะ ดั บ ได้ แ ก่                       
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล สภาเมืองพัทยา และสภากรุงเทพมหานคร  เพื่อเปิดโอกาสให้ 
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ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น และรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองและมีความตื่นตัวในการ 
รักชาติบ้านเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
ในส่วนที่ เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่  3 การกระจายอ านาจการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หมวด 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  จึงได้ให้
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการ
อนุญาต ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 117 วรรคสี่  
รวมทั้ ง ขอความร่วมมื อองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  ทุ กแห่ ง
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับก าหนดการประชุมสภาท้องถิ่น และผลการ
ด าเนินงานของสภาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบ 

เหตุผล 
ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  วุฒิสภา  จึงเสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาก าหนดระเบียบ
เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาท้องถิ่น รายละเอียดตามร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ที่แนบมาพร้อมนี้  (ลงชื ่อ) นางจิตรา  หมีทอง ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
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-ร่าง- 

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์

ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา 

ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2563 

----------------------------- 

  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ได้พิจารณาในการประชุมสมัย........ครั้งที่...........เมื่อวันที่
................................ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ พ.ศ. 2563  เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 117  วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554 โดยวางระเบียบไว้ ดังนี้ 

  ข้อ 1  ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องท าหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและ ลงลายมือช่ือผู้ขอเข้าฟัง
การประชุมยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาอนุญาต  โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ไม่น้อยกว่า 1 วัน  เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการ
ประชุมได้ 

  กรณีที่มผีู้ขอเข้าฟังการประชุมเปน็หมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้น เป็นผู้ขออนุญาตกไ็ด้ทั้งนี้ต้องระบุถึง
จ านวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 

  กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจ านวนมากและไม่สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการประชุม
ตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้า
ฟังการประชุมทราบ 

  ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏบิัติ ดังน้ี 

(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

(2) นั่งหรืออยู่ประจ าในที่ท่ีจัดไว้ส าหรบัผู้เข้าฟังการประชุม 

(3) ต้องประพฤติตนใหเ้รียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระท าใหเ้สื่อมเกียรติของที่ประชุม 

หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อย ไม่พูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม 

(4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีอาจ 

รบกวนการประชุมได ้

(5) ไม่น าอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม 

(6) ไม่น าอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 

(7) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัตติามค าสั่งของประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ์

ที่สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย 

  ข้อ 3 ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ด าเนนิการ ดังนี ้

(1) จัดท าแบบค าร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
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(2) รวบรวมค าร้องขอเข้าฟังการประชมุเสนอให้ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวดั 

นครสวรรค์ พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 

(3) จัดที่นั่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

ประกาศ ณ วันท่ี............เดือน.................พ.ศ............... 

 

                (นางจิตรา   หมีทอง) 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ท่านสมาชิกฯ ช่วยกันพิจารณานะคะ อันนี้คือร่างระเบียบทาง  
ประธานสภา อบจ.นว.   กระทรวงมหาดไทยนั้นได้แจ้งมาเราต้องมีระเบียบในเรื่องการให้ประชาชน 

สามารถเข้ารับฟังในการประชุมได้ในสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกรูปแบบนะคะ ร่างนี้จะเป็นต้นร่างที่เป็นแบบคร่าว ๆ นะคะ  
ส่วนรายละเอียดท่านสมาชิกฯ จะใส่อะไรไปหรือมีความคิดเห็น  
ที่จะเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือตัดก็เสนอได้เลยนะคะ เพราะว่าเรานั้นต้อง
ประกาศใช้เป็นระเบียบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
ต่อไปค่ะ  

นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็นได้ค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภา อบจ.นว.   จะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดต่อไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ นับองค์ 

ประชุมด้วยค่ะ ค่ะในญัตตินี้นะคะ องค์ประชุม  24  ท่าน ท่านใดเห็นชอบ
กับระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  โปรดกรุณายกมือขึ้น
ด้วยค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะ ท่านใดไม่เห็นด้วย ไม่มีนะคะ ขอผลด้วยค่ะ  

      สรุปผลการลงมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ในระเบียบวาระที่ 5 
องค์ประชุม จ านวน   24 ท่าน 
เห็นด้วย  จ านวน     24    ท่าน 
ไม่เห็นด้วย จ านวน       -      ท่าน 
งดออกเสียง จ านวน        -     ท่าน   

 
มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ

ประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  
ประธานสภา อบจ.นว. 
ระเบียบวาระท่ี 6   - เรื่องอ่ืนๆ  
     - เชิญท่านสมาชิกฯ ค่ะ เชิญท่านนพดล ค่ะ 
 
นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ส.อบจ.นว. อ าเภอเมืองนครสวรรค์ กระผมนายนพดล สันติภาพจันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ เนื่องจากว่าได้ยินข่าวคราว
มายังไม่ได้ confirm ว่าเป็นจริงรึ เปล่าว่าได้มีการเตรียมที่จะน า  
บึงบอระเพ็ดน่าจะเป็นที่ทางด้านโรงแรมจะท าเป็น State Quarantine  
นะครับ เพราะว่าคราวที่แล้วที่ผ่านมาเราเป็นที่ส ารองช่วงนั้นก็จะมีคนโทร
หาผมจะมีน้อง ๆ ที่ เป็นนักข่าวอยู่บริเวณนั้นเขาก็ถามมาว่ามันจะมี
ผลกระทบต่อคนที่อยู่บริเวณนั้นรึเปล่า ถ้าสมมุติว่ามีการน าโรงแรมบึง
บอระเพ็ดเป็น State Quarantine ในเรื่องของ covid นี่คราวนี้ผมมองว่า
มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าปีนี้งบประมาณ  
ปี 2563 เราได้วางโครงการหลายโครงการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของไม้ดอกไม้ประดับ ไม่ว่าจะเป็นการท างานในบึงบอระเพ็ดแล้วคราวนี้
ถ้าเกิดเราเจอปัญหาที่เอาโรงแรมในบึงบอระเพ็ด เป็น State Quarantine 
มันก็จะมีผลในด้านคนที่มาเที่ยว คนที่จะมาพักผ่อนในช่วงของปลายปีนี้ 
ช่วงของเทศกาลเย็นดูดาวเช้าดูนก เขาจะมีความกังวลแล้วคราวนี้ผมได้
เคยไปดูการจัดการมารอบหนึ่งแล้ว ผลปรากฏว่าต้องเอาเตียงจากโรงแรม
ไปไว้ห้องประชุม เข้าไปนะครับมีการจัดการหลายเรื่องซึ่งมันจะเป็นปัญหา
อย่างที่ผมบอกว่าในการลงทุน ในวันที่ เราเตรียมโครงการเรื่องการ
ท่องเที่ยวไว้ ถ้าสมมติว่ามีการจัดการโรงแรมบึงบอระเพ็ดเป็น State 
Quarantine ขึ้นมามันจะส่งผลกระทบในเรื่องการท่องเที่ยวของ อบจ. ด้วย 
เรามีโครงการจะท าอีกหลายอย่างเพราะว่าในช่วงปลายปีเดี๋ยวเราต้องมา
เจอเทศกาลตรุษจีนอีก เทศกาลหน้าหนาวอีกแล้วเราเป็นแหล่งท่องเที่ยว
อันดับหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ ดังนั้นอย่างที่สอบถามท่านประธานไป
ถ้าเรามาท าเป็น State Quarantine นี่แหล่งท่องเที่ยวของเราจะเกิด
ปัญหาขึ้นมาขอสอบถามท่านประธานไปยังฝ่ายบริหารว่ามีโอกาสเป็นแบบนั้น
จริงไหมครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ท่านอ่ืนมีอะไรจะอภิปรายไหมคะ เชิญท่านสุชาติ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ์  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์   
ส.อบจ.นว. อ าเภอเก้าเลี้ยว  ผมนายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นครสวรรค์  อ าเภอเก้าเลี้ยวครับ  ผมก็เห็นด้วยกับท่านนพดล ครับ 
เพราะว่าบึงบอระเพ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ไม่ควรน ามาท าเป็นสถานที่
กักกันโรคระบาด ครับผม 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ท่านอ่ืนละคะ เชิญท่านกิติรัตน์ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

  
นายกิติรัตน์   ภัทรปรีชาสกุล  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ส.อบจ.นว. อ าเภอตาคลี ผมกิติรัตน์  ภัทรปรีชาสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์  อ าเภอตาคลี  ผมอยากจะเล่าถึงความรู้สึกของ State 
Quarantine เพราะว่าที่ผมได้ประสบและสัมผัสมา คือน้องสาวผมกลับ
จากอเมริกา ต้องมาอยู่พื้นที่กักกัน 15 วัน ซึ่งโรงแรมแห่งนั้นที่น้องสาวผม
ไปพักกักตัวนะครับ บอกได้เลยว่าโรงแรมแห่งนั้นไม่สามารถรับผู้ที่จะมา
เช่าพักนะครับ ได้เลยนะครับแล้วก็ภาพพจน์ของโรงแรมแห่งนั้นนะครับ 
ปรากฏว่ามีคนตายในสถานที่กักกันเพราะฉะนั้นภาพพจน์โรงแรมแห่งนั้น
จะเสียไปเช่นเดียวกันโรงแรมของเราซึ่งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวของเรา  
จุดขายของเราคือการท่องเที่ยว ถ้าเกิดว่ามีผู้มาพักอาศัยแล้วเกิดเสียชีวิต
แล้วข่าวแพร่งพรายออกไปตรงนี้ผมอยากให้สภาของเราได้พิจารณาถึง
ความส่วนได้ส่วนเสียว่ามันคุ้มกันรึเปล่านะครับ เพราะว่า อบจ. ของเรานั้น
ขายการท่องเที่ยวตรงนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบครอบก็ฝากสภาพิจารณา
ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ  

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ขอบคุณค่ะ เชิญท่านช านาญ เชิญค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
      
นายช านาญ  เหลืองบ ารุงรักษ์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ส.อบจ.นว. อ าเภอตาคลี ผมนายช านาญ เหลืองบ ารุงรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์  อ าเภอตาคลี  ในส่ วนของผมนะครับก็ฝากเรียนท่ าน
ประธานสภาถึงท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นะครับ 
เรื่องทีต่้องขอขอบคุณ นะครับ ซึ่งในขณะนี้พื้นที่ของผมในต าบลพรหมนิมิต 
ครับ อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งตอนนี้ก าลังมีโครงการนะครับ  
ซึ่งเป็นโครงการใหญ่นะครับ ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงและพัฒนาสระบ่อ
ดินขาว หมู่ที่ 1 ต าบลพรหมนิมิต อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งต้อง
เรียนน าอย่ างนี้ น ะครับ ว่ า พ้ื นที่ ท างนี้ ได้ เป็ น พ้ืนที่ ของทรัพย์ สิ น
พระมหากษัตริย์ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลพรหมนิมิตกับเทศบาล 
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ต าบลช่องแค นะครับ ก็ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะพัฒนาก็ได้น าหนังสือไปขอ
อนุญาตส านักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แล้วทางทรัพย์สินก็ได้ออกมา
ส ารวจแล ้ว เห ็นพ ้อ งต ้อ งก ัน ว ่าสมควรที ่จะพ ัฒ นาให ้เป ็นแหล ่ง
ท่องเที่ยว ในอนาคตให้เป็นพื้นท่ีเกษตร พัฒนาระบบเรื่องการเกษตร 
นะครับ ในโครงการพระราชด าริต่างๆ และก็เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วท่าน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านอนุพงษ์ ก็ได้ลงพ้ืนที่พร้อมกับ
ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ นะครับ และ
หน่วยงานราชการในจังหวัดนครสวรรค์ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้มี
ส่วนร่วมกันและในวันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ของเรา 
โดยท่านปลัดฯ และท่านผอ.นิมิต ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมในวันนั้น
นะครับ ได้ลงไปท าตามโครงการเขาเป็นอย่างดีวันนี้ก็ถือโอกาสบ่อดินขาว
มีพ้ืนที่ทั้งหมด 730 ไร่ และพัฒนาในส่วนของสระบ่อดินขาวที่จะท าให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตนะครับ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรก็ดี นะครับ 
โดยการน าของท่านชัยโรจน์ ม่วงธัญญา รองผอ.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ได้เป็นคน control งานอยู่ในช่วงนี้ก็ถ้ามีเวลานะครับ ก็อยากให้ท่านปลัดฯ 
ก็ดีนะครับ หรือว่าสมาชิกฯ ของเราก็ดี ทุกอย่างในที่ประชุมให้แล้วเสร็จ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นะครับ ซึ่งเป็นโครงการว่าทางท่านในหลวง
อาจจะเสด็จมาอยากให้พวกเราถ้ามีความคิดนะครับ หรือว่าระดมความคิด
อะไรกันได้นะครับอยากให้ไปดูกันเผื่อจะได้ช่วยกันออกความคิดออก
แนวคิดหรือว่าออกสรรพก าลังอะไรช่วยกัน ตอนนี้ก าลังเหนื่อยกันมาก
ในนั้นนะครับ ท่านผอ.นิมิต จะไปทุกวัน ในนั้นฝนตกบ้างอะไรบ้าง 
ซึ่ง SCG ก็ดีอะไรก็ดีเข้าไปอยู่ในนั้นกันหมด ครับ ทุกหน่วยงานของที่
เกี่ยวข้องป่าไม้บ้าง ซึ่งตอนนี้เราก็ได้น าแบคโฮรเข้าไปอยู่ในนั้นมา 40 กว่า
วันแล้วแล้ววันนี้ก็ยังลงไปต่ออีก 5 คัน เพ่ือจะวางท่อที่น าน้ าที่มาจากบน
เขาซึ่งมาลงในบ่อนี้นะครับ และก็ปรับภูมิทัศน์ข้างในทั้งหมดทุกอย่างต้อง
เสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 หรือ 15 ตุลาคม 2563 ให้แล้ว
เสร็จทั้งหมด นะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับ ท่านปลัดฯ นะครับ ที่ได้สั่งการ
ลงไปยัง ผอ.กองช่างก็ดีหรือช่างทุกคนที่ลงไปในวันนี้ ก็น าเรียนไว้เท่านี้นะครับ 
เผื่อว่าทุกคนสนใจนะครับและท่านประธานสภาฯ ถ้ามีเวลาว่างครับอยาก
ให้ไปเที่ยวชมกันดูเผื่อจะไปช่วยระดมความคิดช่วยอะไรกันได้ นะครับ  
เผื่อพวกผมอยู่ในโซนบ้านนอกซึ่งอาจจะไม่ได้เคยเตรียมการเรื่องนี้มาก่อน
อาจจะมีแนวความคิดจากท่านทั้งหลายที่เคยท างานใหญ่ๆ มาแล้วอาจจะ
ไปช่วยกันระดมความคิดก็ได้นะครับ ก็ยินดีนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับ
ทางปลัดฯ และ ผอ.กองช่างอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ก็เป็นเรื่องดีๆ นะคะ เชิญท่านวรศักดิ์ ค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายวรศักดิ์   นิ่มดิษฐ   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ส.อบจ.นว. อ าเภอหนองบัว ผมวรศักดิ์  นิ่มดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

อ าเภอหนองบัว ผมเองก็ขอสนับสนุนสิ่งที่ท่านนพดล สันติภาพจันทรา  
ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องกักกันที่จะเอาโรงแรมบึงบอระเพ็ดของเรากักกัน 

  โรค covid 19 คือมันจะเสื่อมเสียหลายๆ สิ่ง หลายๆ อย่าง เศรษฐกิจ
การค้า แหล่งท่องเที่ยวกระทบหมดครับผม ในฐานะในนามสมาชิกสภาฯ 

  ก็ขอให้ท่านประธานสภาได้แจ้งถึงผู้ที่มีอ านาจท าหนังสือให้คัดค้านถึง
ตรงนี้ด้วยแต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเราขอเป็นตัวเลือกที่ 2 ที่ 3 ของความคิด
แล้วกัน ถ้ามันมีมากหรือมีไม่เพียงพอตรงนี้ขอเป็นล าดับถัดไปและได้ข่าว
ว่าทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ที่ไปสร้างใหม่ก็น่าจะว่างนะครับ 
เพราะฉะนั้นตรงนั้นน่าจะเหมาะสมกว่า ความพร้อมหลายๆเรื่อง ผมเอง
ในนามสมาชิกสภาฯ ขอสนับสนุนเพ่ือนสมาชิกหลายๆท่านที่คัดค้าน 

  ในสิ่งนี้นะครับ ขอแจ้งอีกเรื่องนะครับก็ตามที่เข้าฤดูฝนนะครับ ก็มีความ
ยากล าบากเกี่ยวกับถนนหนทาง ถนนเส้นหนองบัว – เหมืองแร่ บัดนี้ก็ได้
ด าเนินการไปค่อนข้างเยอะแล้วน่าจะเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ในส่วนที่พ่ี
น้องประชาชนล าบากก็ยังมีอีกเยอะวันนั้นก็ได้ประสานมาที่ช่างเปี๊ยก 
ช่างสมชาย ไปส ารวจเกรงว่าเข้าไปซ่อมแล้วจะเลอะจะเละไปใหญ่ 

  แต่ด้วยการที่เราไม่ท าอะไรเลยสิ่งนี้พ่ีน้องประชาชนจะเห็นว่าไม่เห็นเข้า
มาท าอะไรเลยอันนี้จะหนักกว่าแต่ผมก็ได้ประสานคร่าวๆ ว่า ก าลังคิด
เรื่องค านวณหินจะเข้าไปซ่อมก็ฝากท่านผู้บริหารเร่งรัดให้ด้วยครับ นะ
ครับ ช่วงนี้ที่หนองบัวฝนตกหนัก เพราะฉะนั้นฝากด้วยเพราะว่าถ้าเรา 

  ไม่ท าอะไรเลยเดี๋ยวเขาจะไปร้องส านักนายกฯ ก็ต้องมาถึงท่านผู้บริหาร
อยู่ดีเหมือนกับที่เคยมาเพราะฉะนั้นผมว่าเรารีบท าดีกว่าผมก็คงมีเรื่อง
เรียนท่านประธานสภา 2 เรื่อง ครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง - ค่ะ ขออนุญาต 2 เรื่อง 3 เรื่อง ก่อนนะคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. เรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องของให้ความส าคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยว  
  บึงบอระเพ็ด ที่มีผลกระทบนะคะจากครั้งที่แล้วเราไม่ทราบว่าปัญหา 
  ที่เราโดนครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรและในอนาคตคาดว่าเราจะโดนอีกรึเปล่า 
  เดี๋ยวขอให้ทางท่านปลัดฯ ช่วยตอบหน่อยคะ ผลกระทบด้วยนะคะ 
  จากคราวที่แล้วที่เรานั้นได้ถูกเป็นสถานที่กักกัน  
  - เชิญท่านปฏิบัติหน้าที่นายกค่ะ 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  ส าหรับประเด็นที่หนึ่งเกี่ยวกับใช้ที่พักในบึงบอระเพ็ดเป็น State  
นายก อบจ.นว.    Quarantine ให้ท่านรองสันติ จันทร์เผิบ เป็นผู้ตอบนะครับ 

ประเด็นของเรื่องสายทุ่งทอง – เหมืองแร่ ซึ่งมันเป็นโครงการที่เรื้อรัง
ยาวนานในตรงนี้ อบจ. ก็เอางบลงไป 3 กิโลเมตร ได้ มันมีประมาณ 
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เกือบ 12 กิโลเมตร ก็พอเปลี่ยนเรื่องงบประมาณใหม่นะครับให้เราขอ
ตรงเราก็ขอไปอีกแต่จะได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะครับ แล้วก็คิดว่าในปี 2565 
ถ้ามีผู้บริหารเข้ามาใหม่ ครับ ผมก็อยากให้ทาง สมาชิกฯ นะครับ ถ้าได้มี
โอกาสเข้ามาในสภานี้สนับสนุนนิดหนึ่งว่าให้ขอทั้งเส้นไปเลยเพราะว่า
ส านักงบฯ ยังมีงบประมาณอยู่อีกเยอะเขากั๊กเราไว้เยอะพูดง่ายๆ บางที
เปอร์เซ็นต์ที่เราได้ไม่เต็มนะครับ เรื่องถนนหนทางเราถือว่าเราได้ไม่เต็ม
หน่วยนะครับซึ่งมีส านักงบประมาณก ากับอยู่แต่ผมอยากให้ขอไปทั้งเส้น
เลยไม่ต้องขอขะยักขะย่อนมันจะได้จบสักทีถนนนี้และมีอีกเส้นที่ตาคลี 
ตาคลีก็ขอไปเหมือนกันอันนี้ก็ขอไป คือของเราที่หนักๆ มีประมาณ 3 เส้น  
ถ้าเป็นไปได้เราจะขอทุกปีก็ต้องใช้ทางด้าน สส. เราบ้างอะไรบ้างต้องไป
ผลักดันตรงนั้นนะครับ เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเพราะตอนนี้เราสามารถ
ขอตรงเป็นงบเฉพาะกิจที่ลงมาเฉพาะที่ก็คิดว่าผมอยากให้มันเสร็จ   
พูดเยอะมาก 3 เส้นนี้ ปัญหาหลักของ อบจ. เลยนะครับ แต่มันใช้
งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับ ที่ช่างค านวณก็หลาย 10 ล้าน เหมือนกัน 
ส าหรับเรื่องบ่อดินขาวนะครับ ตรงนี้เป็นโครงการที่ตัวอย่างที่ประเทศไทย
จะมีอยู่ 2 แห่ง ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะก าหนดไว้เลยว่าต้อง
เป็นตัวอย่างเหมือนเป็นโมเดลให้จังหวัดอ่ืนๆ น าไปท านะครับ ดังนั้น 
จึงเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงาน โดยที่หน่วยงานหลักก็คือ 
ส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  นะครับ เป็นเจ้าภาพและก็ทาง
ชลประทาน อบต  อบจ จังหวัดทุกหน่วยงานต้องไปบูรณาการตรงนั้น
ร่วมกันซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้มาดูแล้วนะครับ ของอบจ.ก็รับปากท่าน
ไมห่มดและคิดว่าน่าจะเสร็จทันวันที่  10 ตุลาคม เพราะเครื่องจักรก็ไม่พอ
ก็ต้องลงไปด าเนินการตรงนั้นนะครับ ก็ขอบคุณท่าน สมาชิกฯ ที่ให้ความ
สนใจคอยก ากับดูแลตรงนั้นให้ ขาดตกบกพร่องอะไรก็แจ้งมาแล้วกันนะครับ 

     ขอบคุณครับ ส าหรับประเด็นที่หนึ่งเดี๋ยวให้ท่านรองสันติเป็นผู้เสนอครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - เดี๋ยวถามนิดหนึ่งในเรื่องของเส้นทางที่เหมืองแร่เขาให้เราขอผ่านกรม 
ประธานสภา อบจ.นว.   อะไร 
 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย ์ - ขอตรงเลยขอไปที่ส านักงบประมาณ เดี๋ยวนี้ไม่ต้องผ่านกรมส่งเสริม 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ ขอตรงเลยแต่ว่าเอกสารเราต้องผ่านกรมส่งเสริมแค่นั้น 
นายก อบจ.นว. 
 
นางจิตรา   หมีทอง - คืออย่างนี้เท่าที่ฟังจากอุตสาหกรรมจังหวัด เขาก็ท้วงติงเรามา 
ประธานสภา อบจ.นว. ในเมื่อเขาเก็บค่าภาษ ี
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย ์ - ครับผมน าเรียนประธานฯ ก าลังประสานงานโรงโม่ที่อยู่ข้างในก็เขาจะ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่ ออกค่าวัสดุ เราจะน าเครื่องจักร ไป support แต่ตอนนี้คือลักษณะที ่
นายก อบจ.นว. ฝนตกเยอะก็อาจจะจะเอารถเกดไปปรับเกทเอาดินที่มันเละที่ถ่ายมา 

ที่มันเละเป็นน้ าเลยเอาออกข้างทางก่อนและต้องรอฝนทิ้งช่วงสักหน่อยถึง
ต้องเอาวัสดุลงเพราะว่าละเลงไปหมดละครับ 

นางจิตรา  หมีทอง   - เดี๋ยวถามนิดหนึ่งว่าโรงงานเป็นผู้ใช้หรือประชาชน 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - ท่านเจ้าของพ้ืนที่ตอบ 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบจ.นว. 

นางจิตรา  หมีทอง   - เราต้องแยกออกนะถ้าเกิดโรงงานโรงงานก็ต้องมีส่วนที่จะต้อง 
ประธานสภา อบจ.นว.   รับผิดชอบ 

นายวรศักดิ์  นิ่มดิษฐ   - ครับท่านประธานครับ ผมวรศักดิ์ นิ่มดิษฐ จริงๆแล้วเส้นนี้ 
ส.อบจ.นว.อ าเภอหนองบัว รถแร่วิ่งเป็น 1,000 คัน พ่ีน้องประชาชนก็เกือบทั้งต าบลเพราะฉะนั้น

มันก็จะปัดภาระไปตรงไหนไม่ได้เลยเมื่อเราอยู่ตรงนี้ แล้วอีกอย่าง
หนึ ่งตอนนี ้ท้องถิ ่นหลักๆ เขาไม่มีก าลังที ่จะมาดูแลและผมก็ขอบ
คุณท่านปลัดฯ นะครับ ก็ใส่ไปน่าจะนี่ก็เพิ่งสร้างไปอีก 1 กิโลเมตร 
โดยห้างหุ้นส่วนที่ เข้าไปท าก็เพ่ิงเสร็จ แล้วก็เดี๋ยวผมได้ข่าวว่าจะมี
อุดหนุนมาอีก 1 กิโลเมตร อยู่อันดับหนึ่งใช่ไหมครับก็น่าจะใกล้แล้วครับ
ก็เหลือไม่เยอะท่านปลัดฯ แต่เพียงว่าเรื่องที่เราเคยซ่อมเคยดูแลวันนี้มัน
น้อยมันหายไป ผมก็ดูในงบประมาณประจ าปีมันก็ตั้งไว้ค่อนข้างเยอะ
เรื่องซื้อหิน เรื่องอะไรต่างๆ ตรงนี้เราก็กลัวละทิ้งไม่ได้ที่จะไปรอแต่
โครงการไม่ได้เราก็ต้องท าเพราะว่าเราก็ ได้ผ่านสภาไปให้พวกท่าน
เรียบร้อยแล้วและถ้าไม่ท าอะไรเลยวันนี้ผมก็ขอบคุณนะครับ มีอะไรช่าง
เปี๊ยกเขาก็บริการผมตลอด คือดูแลตลอดตอบสนองตลอดแต่บางอย่างอย่าง
ท่านปลัดฯ ว่าความคิดมันอาจจะต่างกันเขาอาจจะรอน้ าแต่ชาวบ้านถ้า
เรามาไปขยับให้เขาเห็นแสดงว่าเราไม่ดูแลอะไรเลยมันก็จะเกิดความเครียด
เพราะเขาเดินทางทุกวัน หลุมลึกมาก รถกระบะคันส่งหลุดอันนี้คือเรื่องจริง
ครับแต่ถามว่าเราก็ต้องดูแลจนกว่างบประมาณก่อสร้างมาตรฐาน 25 เซ็นต์
จะเสร็จสิ้นนะครับ ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้นะครับท่านประธานครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - มอบทางท่านปลัดฯ ให้ดูต่อแล้วกันค่ะ ในเรื่องทางตาคลีของท่านช านาญนะคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ขอบคุณมาก รู้ว่าในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่รับผิดชอบมาเรา

ด าเนินการ 100 เปอร์เซ็นต์ไหม แล้วเขาต้องการอะไรต่อไหมท่านช านาญ 
ไม่มีนะคะเป็นแบ่งส่วนไปค่ะก็ไม่มีอะไร 
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นางจิตรา  หมีทอง   -  ต่อไปในเรื่องบึงบอระเพ็ด เชิญ ท่านรองสันติค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 

นายสันติ   จันทร์เผิบ   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
รองปลัด อบจ.นว. ก็ขออนุญาตตอบค าถาม 2 ค าถามหลักๆ นะครับ ที่ได้รับมอบหมายจาก

ท่านปลัดฯ ที่ให้ตอบ ประเด็นแรกคือ เรื่องที่ได้ข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ไป
ส ารวจโรงแรมบึงบอระเพ็ดจะท าเป็น State Quarantine จริงหรือไม่ 

 ค าตอบคือจริงครับ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาก็มีท่าน
นายแพทย์ ดิเรก ข าแป้น ท่านเป็นผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และทีมงานได้ไปส ารวจโรงแรมบึงบอระเพ็ด
เข้าไปดูห้องพักนะครับพร้อมกับทีมงานและก็สอบถามข้อมูลเยอะบังเอิญ
ผมได้อยู่ด้วยผมสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ไปต้อนรับจะขอบึงบอระเพ็ด
เป็น State Quarantine ที่ท่านส.อบจ.นพดล พูดเป็นเรื่องจริงนะครับ  
ทีนี้การที่จะท าเป็น State Quarantine ผมก็ต้องย้อนกลับไปหลังกว่านี้
อีกสักหน่อยแต่เดิมทีเราบอกว่าเราจะโดนคัดเลือกด้วยความเต็มใจ
หรือไม่เต็มใจไม่รู้เป็น Local quarantine คือ การที่จะเป็นศูนย์กักกัน
ระดับท้องถิ่น ระดับพ้ืนที่ ซึ่งผ่านมาแล้วนะครับ โดยที่อันดับหนึ่งก็คือ
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) ณ ตอนนั้นเราเป็นอันดับที่สอง 
เป็นทางเลือกปรากฏว่าไม่มีผู้ที่กักกันเข้าไปอยู่ในโรงแรมบึงบอระเพ็ด
ของเราก็ด้ วยความที่ เราไม่อยากให้ ไปอยู่ แล้ วพอมาเป็ น  State 
Quarantine ภาคที่จะไปรับมากว้างครับท่านประธานไม่ใช่จ ากัดเฉพาะ
ท้องถิ่นมันจะเป็นทั้งประเทศทั้งโลกที่จะเข้ามาจังหวัดนครสวรรค์ ค าว่า 
State มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นใครก็จะต้องไปพักได้ทีนี้ประเด็นของเขา
ก็คือว่าเขาอยากจะให้คนที่มาท่องเที่ยวนครสวรรค์ เลือกระหว่างสวรรค์
ประชารักษ์ที่ (เขาเขียว) กับ โรงแรมบึงบอระเพ็ด ซึ่งผมเห็นแล้ว 100 
ทั้ง 100 เลือกบึงบอระเพ็ด ครับ ไม่เลือกที่สวรรค์ประชารักษ์หรอกครับ
เพราะเขาไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่ได้เหมือนเรา นะครับ ผมก็คิดว่า
อย่างนั้นนะครับ ทีนี้ผลกระทบที่ผ่านมาผมรวมๆ ก็มีสองเรื่อง นะครับ  
เรื่องแรกก็คือ ผลกระทบกับบุคลากรที่อยู่ในบึงบอระเพ็ดและอยู่บริเวณ
ใกล้เคียงได้ข่าวว่าตอนที่เป็น Local quarantine ประชาชนแถวแควใหญ่ 
แถวเกรียงไกร ก็มาสอบถามว่าจริงไหมว่าจะเอาโรงแรมบึงบอระเพ็ด 
เป็นที่กักกัน ผมก็ต้องอธิบายบอกว่าอันดับหนึ่งต้องเป็นเขาเขียวก่อน
แล้วเขาบริหารจัดการถ้าเกิดมันล้นมันไม่พอเขาถึงมาใช้ที่บึงบอระเพ็ด
อันนี้เข้าใจในระดับหนึ่งแต่ว่าบุคลากรที่อยู่ในบึงฯ นั่นล่ะครับที่ต้องเป็น
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาพักวิตกกังวลมากซ้อมแล้วซ้อมอีก
ซ้อมจนมือสั่นกลัวท าไม่ถูกเพราะมันมีรายละเอียดตั้งแต่สวมชุด ตั้งแต่
ถอด ตั้งแต่ล้าง ตั้งแต่แช่น้ ายา เยอะมากครับ ก็วิตกกังวลกันไปนะครับ  
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ส่วนผลกระทบที่สองก็คือ เรื่องนักท่องเที่ยวหลังจากที่จังหวัดประกาศ
คลายล็อคว่าร้านอาหารก็คลายล็อคให้นั่งได้ระยะห่างก็น้อยลง 
กฏระเบียบเขาก็คลายน้อยลง นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาถามว่าโรงแรม  
บึงบอระเพ็ด ได้ข่าวว่าเป็นที่กักกันมีคนมากักกันไหม เราก็บอกว่าไม่มี 
ไม่มีเลย มีแต่ชื่อ แต่ไม่ได้มาพัก ถ้าอย่างนั้นผมขอใช้โรงแรมเพ่ือที่จะท า
กิจกรรมบ้านพัก ค าถามแรกที่เขาถามคือ ที่กักกันมีคนมาพักไหม  
เราตอบว่าไม่มี เพราะฉะนั้นก็ให้เขาเห็นว่าถึงแม้ไม่มีเราก็มีมาตรการ 
ที่เกี่ยวกับการป้องกันอย่างไรบ้าง ก็ให้เขาดูป้ายป้ายบึงบอระเพ็ดได้รับ
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเรื่องที่มี
ป้ายบอกก็คือ SHA คือเป็นมาตรฐานรับรองว่าหน่วยงานนั้นหรือสถานที่
นั้นได้มีการป้องกันโรค Covid 19 เป็นระดับมาตรฐานเขาถึงออกป้าย
ให้ป้าย SHA ของบึงบอระเพ็ดท่านไม่ต้องวิตกกังวลว่า โรงแรมเรามี
มาตรฐานยืนยันเขาถึงจองเขาถึงขอที่พัก แต่ถ้ามันเป็นอย่างที่หลายท่าน
วิตกกังวลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง ถ้าให้นักท่องเที่ยวได้เลือก 100 
ทั้ง 100 เลือกบึงบอระเพ็ด ก็เป็นเรื่องที่ทางสภาฯ ต้องช่วยผู้บริหาร
หรือผู้ปฏิบัติตัดสินใจนะครับ เพราะว่าอ านาจการตัดสินใจเลือกที่พัก
กักกันก็เป็นอ านาจของคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ซึ่งเขาก็เอาข้อมูลจากบึงบอระเพ็ด
เพ่ือจะเข้าที่ประชุมตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมนะครับ ก็ยังไม่ได้ว่าเลือก
หรือไม่เลือก  ครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นครับท่านประธานฯ  

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่านปลัดฯ 
ประธานสภา อบจ.นว. 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - ครับ ขอเสริมท่านรองสันติ นิดหนึ่งนะครับท่านประธานฯ  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  คือลักษณะที่ให้ทั้งประเทศจัดเป็น State Quarantine ไม่ใช่หน่วยงาน 
นายก อบจ.นว.    ราชการอย่างเดียวนะครับ มีเอกชนด้วยโรงแรมที่มีความพร้อมที่ต้องการ  

การเป็น State Quarantine คือผู้เข้าไปกักตัวต้องจ่ายเงินเองหมดนะครับ
ซึ่งส ารวจในจังหวัดนครสวรรค์แล้ว ผมเป็นคณะกรรมการด้วยนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการควบคุมโรคด้วย สาธารณสุขก็บอก
มาเลยว่าโรงแรมต่างอ าเภอไม่ได้มาตรฐานเพราะคุณสมบัติเข้าไม่ได้
อยู่แล้วที่ได้ก็คือโรงแรมที่อยู่ในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นของเอกชน
แจ ้งป ระกาศ ไป ก ็ไม ่ม ีส ัก โร งแ รม ที ่เส น อต ัว ว ่าจะ เป ็น  State 
Quarantine นั ้นสิ ่งส าคัญผมก็มองว่าเรื่องความพร้อมจะมองแค่วิว
ทิวทัศน์นะว่าเป็นสถานที่โดดเดี่ยวเหมาะส าหรับที่จะไปกักกัน ผมว่าไม่ใช่ 
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ที่เขาเขียว ผมว่ามันเหมาะแล้ว อุปกรณ์
ทางการแพทย์ บุคลากรต่างๆ พร้อมหมด สถานที่พร้อมหมด มีสอง
ชั้นรองรับได้ประมาณ 14 ห้อง ผมว่ามันก็เพียงพอเพราะจังหวัด
นครสวรรค์เราไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว นะครับ เป็นเมืองรอง  
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การท ่อ งเที ่ย วคน ไม ่เยอะด ังนั ้น ผมย ังย ืนย ัน ว ่าถ ้า เข ้าประ ช ุม
คณะกรรมการควบคุมโรคผมก็ต้องค้านตรงนี้ นะครับ คุณจะมองว่า
คณะกรรมการสาธารณสุขทั้งนั้นที่ไป มันมีคนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ไป
ตรวจไหม มันก็ไม่มี ที ่ไปสาธารณสุขยกกระทรวงไปดู คนก็สั ่งได้
ระบบน้ าประปาเราไม่ได้มาตรฐาน ผมบอกว่ามันได้มาตรฐานหมด
แต่คุณต้องให้โรงแรมผมเป็นระดับ 5 ดาว ถึงจะได้อย่างนั้นนะครับ
ปัญหาหลักก็คือว่า สาธารณสุขเขาต้องการเอาของเราเป็นอันดับ
หนึ่งแต่ของเขาไม่ได้ท าอะไรมันก็ปล่อยว่างเปล่าไว้อย่างนั้น ผมว่า
ป ล ่อ ย ไว ้ท า ไมอ ัน นี ้เป ็น สิ ่งที ่ท า งสภ าม ีห น ังส ือ แจ ้ง ไป ที ่ท ่า น
คณะกรรมการควบคุมโรค คัดค้านตรงนี้ไปและถ้ามีการประชุมผม 
ก็จะคัดค้านเรื่องนี้ด้วยในที่ประชุม น่าจะมีโอกาสในการประชุมครับ 
ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะคะขนาดยังไม่มีแล้วนี่ยังมีผลกระทบทั้งเรื่อง 
ประธานสภา อบจ.นว.   บุคลากรของเราก็ไม่เพียบพร้อมในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่อง 
     การป้องกันและบุคคลรอบข้าง รอบบริเวณนั้นก็มีความวิตกกังวลและ 

ในเรื่องของภาพพจน์อย่างเช่นท่านกิติรัตน์ ได้พูดว่ามันจะเสียหายใน
เรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเรานั้นมีการลงทุนและก็จะปรับปรุง  
อีกเยอะ ถ้ามันเกิดระบาดขึ้นมาจริงจังแล้วเราต้องรับมือเพราะฉะนั้น
สถานที่ท่องเที่ยวเท่ากับจบเลยและมันเป็นหน้าตาของนครสวรรค์   
พอเขาพูดถึงบึงบอระเพ็ดเขาต้องมองมาที่  อบจ. นะคะ เราก็จะมี
กิจกรรมอีกเยอะที่เราจะต้องท าเพราะฉะนั้น สอง สาม ประเด็นนี้ก็น่าจะ
เพียงพออยากฝากสื่อมวลชนด้วยนะคะ ในวันนี้ที่ท่านได้มารับฟังทาง
สภาขอให้ท่านลงหน้าหนึ่งเลย นะคะ ว่าเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ
จังหวัด ซึ่งเป็นเมืองรองที่ก าลังจะพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยว 
เพราะว่าถ้าเรามีจุดตรงนี้ซึ่งมันมีที่ อ่ืนเป็นทางเลือกอยู่แล้วและก็มี
สาธารณะสุขควบคุมซึ่งมีบุคลากรที่มีความพร้อมอยู่แล้วน่าจะเลือก
สถานที่นั้นก่อนหรือว่าถ้ามันมีการระบาดที่รุนแรงเพ่ิมขึ้นค่อยมา
พิจารณากันอีกทีหนึ่งนะคะก็ฝากประเด็นนี้ด้วยว่าทางสภาได้มีความคิด
และได้มีการพูดคุยเนื่องจากผลกระทบครั้งที่แล้วมาถ้าเป็น State 
Quarantine มันหมายถึงว่าใครก็มาได้เพราะฉะนั้นเชื่อว่าบึงบอระเพ็ด
เราจะเป็นจุดที่คนเลือกเป็นอันดับหนึ่งด้วยซ้ าในเรื่องของบรรยากาศ 
อากาศต่างๆ ก็อยากให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน วันนี้เราจะขอเป็นรับรอง
เลยว่าทางสภาเราไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้ดีไหมคะและก็ทางประธานเอง 
จะได้ท าหนังสือรายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รายงานไป
ยังผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนที่เป็นคณะกรรมการเราจะชี้แจงด้วยเหตุผล  
เราไม่ได้มองข้ามในประชาชนของเรานะแต่เขาไม่ได้ระบุใช่ไหมคะว่า
จะต้องเป็นคนในจังหวัดนครสวรรค์ คนทั่วไปมาได้หมดอันนี้น่าห่วง 
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นายไกรสิน  ศิลปาจารย์   - คือถ้าใครมาท่องเที่ยวในนครสวรรค์ สมมติว่ารัฐบาลเปิดให้  
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหน้าที่  นักท่องเที่ยวที่เข้ามาระยะยาว 9 เดือน  ถ้าเขามีสถานที่ที่จะต้องมา 
นายก อบจ.นว.    นครสวรรค์ ก็ต้องมาพักท่ีบึงฯ กักตัว 14 วัน เป็นสถานที่กักตัว ทั้งหมด  

ชาวต่างชาติด้วย ไม่ใช่คนไทยอย่างเดียว ตอนนี้คือ open เลย คุณบินมา
แต่คุณมาเที่ยวนครสวรรค์หรือมาท าธุรกิจในนครสวรรค์ คุณก็ต้องมาเข้า
ที่นี่หมด 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ทุกท่านมีความเห็นร่วมกันไหมคะ มีประเด็นอื่นที่เห็นแตกต่างไหมคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. ที่ขอยกมือไม่ใช่เป็นมติอะไรนะคะ ขอว่าให้มีความเห็นเหมือนกันหมด

กับประเด็น สอง สาม ประเด็นนี้ เพราะว่าเราจะได้ท าหนังสือไปนะคะ 
 ประเด็นแรกในเรื่องของการมีผลกระทบ ในเรื่องบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น

บุคลากรของเราเอง ในองค์กรของเรา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ในรอบๆ ข้างประชาชนที่อยู่ด้วยความหวาดระแวง นะคะ
เป็นความวิตกกังวลและกลัวในเรื่องของเชื้อโรคที่จะแพร่ระบาด  
ในครอบครัวเขา ในเรื่องที่สองผลกระทบในเรื่องของการท่องเที่ยวและ 
ก็ในการที่เราจะปรับปรุงขยายโครงการที่เรามีไว้แล้วหรือว่าก าลังที่  
จะเพ่ิมเติมหรือว่าด าเนินการต่อไปด้วย อันนี้เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด
ของนครสวรรค์ด้วย เป็นแหล่งท่องเที่ยว อันนี้สามประเด็นนี้ ถ้าท่านใด
เห็นด้วยกับประเด็นที่พูดคุย ที่เราจะท าหนังสือแจ้งไปทุกหน่วยงาน  
ท่านใดเห็นด้วยกรุณายกมือด้วยนะคะ ช่วยยกมือด้วยค่ะ ก็ทั้งหมด
ทุกท่านนะคะที่ไม่เห็นด้วย ฝ่ายบริหารด้วยนะคะ ที่จะไม่ให้เป็น State 
Quarantine ไม่เห็นด้วยนะคะ ก็ขอบคุณมากทางสภาก็จะถือโอกาสนี้
เป็นการขอท าหนังสือไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายบริหารหรือส่วนราชการที่อยู่ใน
สั งกัด เราและก ็พ ร ้อ มทั ้งส ภ า เรา เร า ไม ่ขอ ร ับที ่จ ะ เป ็น  State 
Quarantine ในอนาคตนะคะ นอกจากว่ามันเต็มแล้วจากโรงพยาบาล
ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่ง เอาเป็นว่าเราไม่รับก่อนแล้วกันแล้วเราค่อย
มาพิจารณาต่อกันอีกทีนะคะ 
- เชิญท่านนพดล ค่ะ 

 
นายนพดล  สันติภาพจันทรา  - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ส.อบจ.นว. อ าเภอเมืองนครสวรรค์ ผมนพดล สันติภาพจันทรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อ าเภอเมืองฯ ขอสอบถามเพิ่มเติมนิดเดียวทาง 
บึงบอระเพ็ดครับ ท่านประธานสภา ครับ เมื่อตอนต้นเดือนครับ  
ผม ท่านประธานฯ กับท่านปลัดฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับท่านรอง
นายกรัฐมนตรีท่านประวิตร แล้วก็เราก็ได้รับรู้กันในเรื่องของการ 
สั ่งการในเรื ่องของดินในบึงบอระเพ็ดอยากจะให้เรามีการเตรียม
ป้องกัน หลังจากที่ครั้งที่แล้วที่ผ่านมา ท่านเห็นไหมเวลาขุดดิน  
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ขนดิน ก็จะเอารถบรรทุกมาไว้ในบึงฯ เรา มันก็วิ่งดินร่วงเต็มไปหมด  
ดังนั้นเราจะมีการป้องกันอย่างไร เพราะว่าหลังจากที่ท่านประวิตร
สั่ง เดี๋ยวจะมีการตักดินกัน ขายดินอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นเราไม่สนใจ
อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะป้องกันพอหยุดเอารถมาจอดที่เราหรือว่า
ขนมาเรี ่ยไร่รายทางทางสกปรกเหมือนเดิมเรามีการเตรียมป้องกัน
แล้วไหมว่าอนาคตเราจะท ายังไงเพราะว่ามาทีไรมาก็เต็มไปหมด  
สกปรก พอนักท่องเที ่ยวมาคิดว่าเราท าอยากให้ทางบึงบอระเพ็ด
เตรียมรองรับเรื่องนี้ไว้ด้วย ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ก็ดูหน่อย เอาสภานี่ล่ะเป็นก าบังเราก็ไม่รู้ว่าใครจะได้นะ 
ประธานสภา อบจ.นว.   แต่เราเตรียมป้องกันนิดหนึ่ง เรื่องที่จอดรถอะไรอย่างนี้เราอาจจะ 

มีสักมุมหนึ่งให้เขาจอดแต่ว่าตรงสถานที่ท่องเที่ยวไม่น่าจะให้จอดนะ  
- เชิญท่านรองสันติ ค่ะ 

 

นายสันติ    จันทร์เผิบ   - ครับ เรียนท่านประธานสภา ท่านสจ.นพดล ครับ เหตุผลแรกที่ท่าน
รองปลัด อบจ.นว.   เห็นปีแรกเนื่องจากว่าบริเวณท่ีขุดเป็นแผนของชลประทานขุดบริเวณที่ 

ใกล้ส่วนของบึงบอระเพ็ดที่สุด ที่ เราดูแลอยู่ และที่ส าคัญคือ เราก็
ต้องการดินส่วนหนึ่งที่จะมาใช้ส าหรับปรับปรุงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด
ของเราก็มีผู้ประกอบการก็ขอมาตั้งทีแรกเลย ตั้งแค่ตู้คอนเทนเนอร์  
พอไปๆ มาๆ ก็มีมากมายเพ่ิมขึ้นแต่ก็สุดท้ายคือ ปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นปี
สุดท้ายแล้วครับที่จะให้รถมาจอดอย่างนั้นได้ เพราะถ้าเกิดมาต้องขอ
อนุญาตให้มันถูกต้อง ที่ส าคัญคือการขุดต่อไปนี้จะไม่มาขุดบริเวณนั้นอีก
แล้ว จะขุดฝั่งพระนอนเพราะฉะนั้นก็การตั้งแคมป์ก็ดีก็จะได้มาอยู่ฝั่ง 
พระนอนทั้งหมดเลยครับ ถ้าสภาออกแนวทางมีความเป็นห่วงเป็นใยยิ่งดี
ครับท่านประธาน จะได้บอกว่าไม่ได้ครับเรื่องนี้สภาเขาพูดกันเยอะแล้ว 
ก็มีผลกับนักท่องเที่ยวมากว่าท าให้พ้ืนที่บึงบอระเพ็ดเราสกปรกเลอะเทอะ
ก็คงไม่อนุญาต ก็จะได้มีให้ผู้บริหารมีที่พิงครับท่านประธาน ขอบคุณมาก
ครับส าหรับค าแนะน าครับผม 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ก็ดูความจ าเป็นในส่วนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและถ้าเราไม่ได้ใช้ถ้ามัน 
ประธานสภา อบจ.นว. เอ้ืออ านวยความสะดวกกัน แต่มันคงไม่ใช้แล้วปีนี้ค่ะคงไม่เกี่ยว มันมีการ

บริหารจัดการที่เราสามารถคุยกันได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้อง
ระมัดระวังนิดหนึ่งมันจะมีปัจจัยเข้ามาเยอะบางทีการพ่ึงพาอาศัยขอดิน
เขาบ้างอะไรบ้างนะต้องดูและก็การพูดคุยให้เป็นไปด้วยความนุ่มนวลนะคะ 

     - เชิญท่านชุติมา ค่ะ 
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นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
เลขานุการสภา อบจ.นว. ดิฉันนางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครสวรรค์ อ าเภอลาดยาว ส าหรับดิฉันเองนะคะเป็นคณะกรรมการ
ธรรมมาภิบาล จังหวัดนครสวรรค์ ก็ได้มีโอกาสไปตรวจประเมินโครงการ
ต่างๆ ที่ทางจังหวัดได้อนุมัติงบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดก็ดี 
ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณของ อบจ. ก็ดี ของหน่วยงานชลประทานและ 
ก็ส านัก 8  ก็ได้รับค าชื่นชมก็ดี ใจกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์นะคะ ที่ได้รับค าชื่นชมที่ได้ออกไปตรวจตราเกี่ยวกับเรื่อง
ถนนหนทางก็ดี ก็ได้รับค าชมมาว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มี
การพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการก่อสร้างถนนค.ส.ล. นะคะ  
ในส่วนของมีป้ายจราจรก็ดี มีการ์ดเลน มีป้ายบอกเรื่องน้ าหนักก็คือถือ
ว่าเป็นการยกมาตรฐาน ยกระดับขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งทางธรรมมาภิบาลจังหวัดเขาก็ชื่นชมมาก็มาชี้แจงกับท่าน
คณะผู้บริหารเราแล้วก็ทางกองช่างได้ทราบ นะคะ ส าหรับเข้ามาที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มีการติดตามประเมินผลแผน
นะคะซึ่งก็ได้มีการออกไปตรวจตราทั้งหมด สาม สี่ วัน ก็เต็มพ้ืนที่นะคะ
แต่ว่าจะเลือกโครงการที่ดูแล้วน่าจะออกไปส ารวจเช่นโครงการถนน
ลูกรัง โครงการถนนคอนกรีต โครงการถนนลาดยาง  นะคะและก็ในส่วน
ของโครงการที่เป็นการซ่อมสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็คือ
ของกองพ่ีเปี๊ยก ก็จากการออกไปส ารวจก็พบเกี่ยวกับปัญหามากมายเลยนะคะ 
ทีละส่วนในส่วนของกองช่างที่มีการประมูลจ้างได้ผู้รับจ้างไปนะคะ 
ก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างไม่เข้าไปด าเนินการให้ตาม
สัญญานะคะจนก่อให้เกิดปัญหา นะคะ ไม่ว่าจะเป็นถนนลูกรังของชุมตาบง 
หมายถึงผู้รับจ้างเข้าไปไปรื้อท่อของเขาเพราะว่ามันจะต้องมีการท าท่อใหม่ 
ไปรื้อท่อของเขาเสร็จก็ไม่มีการเข้าไปด าเนินการ ณ ตรงนั้นก็ท าให้เกิดความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะว่าพอฝนตกน้ ามาไม่สามารถ
สัญจรได้ ดังนั้นก็ขอฝากทางกองช่างเข้าไปช่วยเร่งรัดให้กับผู้รับจ้างได้
ด าเนินการก่อสร้างอย่างเร่งด่วน นะคะ เพราะเกิดปัญหากับพี่น้อง
ประชาชนแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของถนนนะคะคือผู้รับจ้างรายเดิม  
เขาอาจจะได้โครงการเยอะแล้วไม่สามารถด าเนินการได้ทัน นะคะ ก็มี
หลากหลายพื้นที่นะคะที่มีปัญหา นะคะ ก็ขอฝากกองช่างเร่งรัดผู้รับจ้าง
ทุกโครงการนะคะ ให้เข้าไปด าเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วนะคะ 
เพ่ือป้องกันความเดือดร้อนเพราะว่าอย่างถนนชุมตาบงกับแม่เล่ย์  
ไปท าครึ่งหนึ่งแล้วก็ไม่เข้าไปด าเนินการต่อ เพราะฉะนั้นเวลาการสัญจรไป
มาของพ่ีน้องประชาชนก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะคะ ก็ขอฝากไว้ ส่วนที่สอง 
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ก็คือจะในส่วนของการที่เราซ่อมสร้างเองมันเกิดปัญหาอะไรมันเกิดปัญหา
ตรงที่ว่าเวลาเราเข้าไปซ่อมถนนของ อบจ. เป็นถนนถ่ายโอนตามภารกิจ 
เราเข้าไปซ่อมซ่อมยังไม่ถึงสองเดือนผู้รับจ้างเข้าไปรื้อเพราะว่าได้รับ
งบประมาณในการก่อสร้าง นะคะ ยกตัวอย่าง เช่นถนนบ้านวังไผ่ท่าซุด 
นะคะงบประมาณที่ไปซ่อมสร้างครั้งแรกอยู่ที่ แปดแสน ถึง เก้าแสน บาท 
นะคะแล้วก็มีการซ่อมรอบสองอีกสองแสนบาท แต่พอคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลเข้าไปตรวจสอบดูถนนเส้นนี้ที่ไปซ่อมสร้างไว้เสร็จเมื่อ
เดือนมิถุนายน ตอนนี้โดนรื้อไปแล้วเนื่องจากว่ามีผู้รับจ้างได้รับโครงการถนน 
ค.ส.ล. เข้าไป เพราะฉะนั้นงบประมาณ หนึ่งล้านบาท เสียหายกับงบประมาณ 
เพราะอะไรเพราะว่าแทนที่เราจะเอางบประมาณตัวนี้ ไปท าในเขต
พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้อีก นะคะขอฝากทางฝ่ายบริหารไว้ นะคะและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ 
บางโครงการทางคณะกรรมการก็ได้มีการพูดกันว่าอยากให้ อบจ.  
หาผู้รับจ้างในการก่อสร้างดีกว่าเนื่องจากว่าถนนของหนองบัว  
ใช้งบประมาณในการซ่อมสร้างล้านกว่าบาท โดยการที่เอายางของ
เราไปเทแล้วเทเป็นผืนยาวเลยใช้งบประมาณ 1 ,270,000 กว่าบาท
ถนนสายห้วยถั่วใต้ บ้านไผ่ขาด ต าบลห้วยถั่วใต้ เชื ่อมต่อห้วยใหญ่
เส้นนี้นะคะซ่อม แต่ว่าพอเราไปตรวจสอบหมายถึงว่าคณะกรรมการ
ได้ไปดูคณะกรรมการจากคนภายนอกด้วย ไม่ใช่เฉพาะ อบจ. เรา นะคะ 
พอเข้าไปด ูแล ้วการก่อสร้างก ็น ่า จะไม ่รอดฝนนี ้เพราะว ่าอะไร
เพราะว่าการด าเนินการของเรามันไม่มีมาตรฐาน มาตรฐานคืออะไร
สมมติคือเราจ้างผู้รับจ้างเข้าไปเขาจะมีการบดอัดใช่ไหมคะและจะมี
การเทถนนมีการฉาบผิวและเทพ้ืนถนนแต่อันนี้เหมือนท าเคพซีล 
เอาหินคลุกผสมยางเป็น coolmix แล้วราดเสร็จแล้วบดซึ่งมันอยู่ได้
ไม่นานเพราะเราเคยพูดในสภาแล้วว ่าบางอย่างเราอยากให้ใช้ 
Hotmix เนื ่องจากว่า Hotmix มันจะมีความยืดหยุ ่นและมีความ
คงทนกว่าในการที่เราด าเนินการในการซ่อมแซม แต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็น 
cool mix อยู่พอเจอฝนเจอน้ าถนนพวกนี้ยังไงก็พังซ่อมไม่ถึง 3 เดือน 
เดี๋ยวมันก็พังเราเข้าไปเราก็ไปถามชาวบ้านด้วยว่า อบจ. มาซ่อมแล้ว
เป็นยังไงเขาก็บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอีกสองสามเดือนมันก็พังมัน  
ก็เลยเสียหาย หนึ่งเสียหายองค์กร สองเสียหายกับงบประมาณ ณ 
ตรงนี ้ก ็อยากจะฝากฝ่ายบริหารไว้ด ้วยนะคะ และก็ในส่วนของ
ยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น เกี ่ยวกับหนึ ่งถนน หนึ ่ง อปท. ท้องถิ ่นใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมตั้งงบประมาณไว้สี่แสนบาท ก็คือการที่เอาต้นไม้ไปปลูก
ร ิม ถน น ที ่เป ็น ถน นถ ่าย โอน ถน นของ เรา เอ งน ะคะก ็ม ีก าร ใช้
งบประมาณ สี่แสนบาทไปด าเนินการรู้สึกว่าต้นไม้ประมาณ 100 
กว่าต้น  250 ต้น ทางคณะกรรมการเขาก็บอกว่ามันใช้งบประมาณ
สูงไปไหมเพราะว่าต้นหนึ่งก็ต้นละ 1,300 บาท มันสูงไปไหมและปีนี้
ในปี 2564 มีการตั้งงบอีกซึ่งเรา 
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ยังไม่แน่ใจว่าโครงการนี้จะไปอยู่ที่ถนนเส้นไหนของ อบจ.  แต่ว่ารู้สึก
ถนนนี้อยู่ถนนของหนองปลิง ก็ฝากท่านสมาชิกฯ ดูแลต้นไม้ด้วยนะคะ 
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในส่วนของโครงการ
ที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้าง นะคะ ทางบึงบอระเพ็ดก็ดี ทางโรงเรียนสวน
กุหลาบก็ดี เข้าไปตรวจสอบไปประเมินเราไม่สามารถประเมินได้
เนื่องจากว่าโครงการยังไม่ได้ด าเนินการเพราะฉะนั้นงบประมาณตรง
นี้มันเยอะมากก็เลยจะฝากทางฝ่ายบริหารว่าคราวที่แล้วก็ฝากไปที
แล้วล่ะเกี่ยวกับบุคลากรของกองช่างถ้าเผื ่อมีไม่พอขอให้จ้างเหมา
ออกแบบเพราะว่ากองช่างของเรามีศักยภาพที่จ ากัด มีจ านวนคนที่
จ ากัด ฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นเรื่องของตัวอาคารของสวนกุหลาบปีหน้า
เราจะต้องท าอาคารที่พักนักกีฬาของนักเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี ้ก็
อยากจะฝากไว้ถ้าเป็นไปได้เอาคนที่เขามีความเชี่ยวชาญมาออกแบบ
แล้วก็จ้างออกแบบถ้าเป็นไปได้ก็ขอฝากทางบริหารไปด้วยเพราะว่า
งบประมาณมันเยอะเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเป็นไปได้งบประมาณตัว
ไหนที ่ใหญ่เช ่น  สิบล้านหรือสนามฟุตซอลที ่ม ัน เยอะก็ขอให้เร ่ง
ด า เน ินการให ้ไวอันนี ้ก ็ค ือทางคณะกรรมการเขาฝากมาก็ฝาก
ประธานสภาผ ่าน ไปย ังฝ ่ายบร ิห ารด ้วยนะคะอ ันนี ้ก ็เป ็นของ
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนของ อบจ. เราเองนะคะโดยมี
บุคคลภายนอกเข้ามาให้ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะด้วยนะคะก็ขอ
ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
นางจิตรา หมีทอง   - ค่ะของกองช่างก็มีอยู่หลายประเด็น ประเด็นแรกก็คือผู้รับจ้างที่ไม่  
ประธานสภา อบจ.นว.   เข้าด าเนินการและก็ไปรื้อเส้นทางไว้อย่างไรก็ฝากทางฝ่ายบริหาร  

กองช่างช่วยรายงานด้วยว่ามันเป็นอย่างไรในเรื่องของไม่ท าและก็อีก
หลายโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เราจะบริหารจัดการอย่างไรดี
เร่งรัดหรือว่าเราจะต้องพูดคุยกับผู ้รับจ้าง  อ านาจเราไม่รู ้ว ่า หนึ ่ง 
สอง สาม อะไรบ้างก็ลองดู ในเรื่องที่สามการซ่อมที่ไปซ้ าซ้อนเรื่องนี้
ที่เราพูดคุยกันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเวลาเรามีโครงการอยากให้
ท าแผนการซ่อมนะคะทางฝ่ายซ่อมสร้างน่าจะต้องมีแผนการซ่อม
สมมติว่าเส้นนี ้เรามีโครงการที ่จะด าเนินการในเรื ่องของการแปร
สภาพผิวเราก็ไม่ควรที่จะไปซ่อมแล้วก็ควรเร่งรัดเอาโครงการนี้ขึ้นมา
ก่อนประกาศก่อนก็ลองดูให้ความส าคัญนิดหนึ่ง มันจะได้ไม่ซ้ าซ้อน
ในเรื่องของงบประมาณและในเรื่องที่สามของต าบลห้วยถั่ว ใต้ที่มีการ
ซ่อมใช่ไหมคะคือประเด็นเดียวกันเนาะใช่ไหมคะที่มีการซ่อมแล้ว
ซ่อมอีกผิวซ่อมไม่ดีคือหนองบัวเป็นแหล่งเหมืองแร่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมัน
ก็มีค่าภาษีที่กลับคืนมากับเราก็ไปดูนิดหนึ่ง คนละเส้นใช่ไหมคะ 
- เชิญท่านชุติมา 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - ที่ชี้แจงไปที่ว่างบประมาณล้านสองคนละเส้นกับทุ่งทองเหมืองแร่  
เลขานุการสภา อบจ.นว.  เพราะทุ่งทองเหมืองแร่เมื่อวานนี้ก็ได้เข้าไปประชุมกับท่าน  

นายอ าเภอในคณะกรรมการธรรมมาภิบาลก็เข้าไปแล้วแจ้ง อบจ.
จริงๆ ถนนเส้นนี้เป็นเส้นของ อบจ. เราก็ได้ด าเนินการเข้าไปโดยการ
ใช้งบประมาณส่วนหนึ ่งก ็ได ้พยายามท าตลอดเส ้น เราก็ขอฝาก
นายอ าเภอว่าเนื่องจากรถแร่มันหนักจะมีวิธีการไหนที่จะช่วยในการที่
แบ่งเบาภาระเรื่องนี้บ้างนายอ าเภอเขาก็แจ้งมาว่าทางอ าเภอ 
ทาง อบจ. และทางบริษัท แจ้งว่าจะช่วยกันซ่อมเขาว่าอย่างนี้ทาง
บริษัทครึ่งหนึ ่ง อบจ.ครึ่งหนึ ่ง ประมาณนี ้แต่ว่าเส้นที ่แจ้งกับท่าน
ประธานไปเมื่อสักครู่นี้มันเป็นคนละเส้น ถนนเส้นนี้มันจะเป็นถนน
ห้วยถั่วใต้เชื่อมต่อต าบลห้วยใหญ่ นะคะซึ่งเป็นคนละเส้นกันและ 
ก็การสัญจรไปมาก็เห็นว่าล าบากเพียงแต่ว่าตรงนี้ เราก็อยากให้  
ท า เป ็น โครงการจัดซื ้อจ ัดจ้างไปเพื ่อที ่จะได้ถนนที ่ด ีก ็ไม่ต ้องไป
ซ่อมแซมอีกและทางคณะกรรมการก็บอกว่าให้ท าเป็นถนนคอนกรีต
มันจะได้คงทนถาวรค่ะ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เชิญท่าน สจ. ขาวค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายขาว   พัดศรี   - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือถนนสองเส้น 
ส.อบจ.นว.หนองบัว ถนนหนองกล ับ  ทุ ่งทอง เส ้นนี ้ร ถแร ่วิ ่ง เป ็นพ ันค ัน ต ่อว ัน  ค ือ

งบประมาณทางบริษัทน าเงินไปไว้ตรงไหนหมดไม่รู้ จะสร้างก็ไม่ได้
สร้างสักทีเส้นนี้ผมไม่ให้วิ่งเส้นจากกองก าลังมาเส้นนี้ผมออกตรวจ 
ทุกกลางคืนเอาชีวิตเข้าแลกเลย แต่ว่าเขาก็ไม่วิ่งแล้วตอนนี้ถ้าวิ่งพัง
หมดถนนที่นี้ก็ท าไมบริษัทไม่ท าจะไปวิ่งเฉพาะต าบลที่เราท าก็พังหมด
เคพซีลวิ่งไม่กี่เที่ยวก็พังหมด อันที่สองก็คือห้วยถั่วใต้- ไผ่ขาด ผมไปดู
แล้วถ้าใช้ถ่ายโอนไปท ามันเงินน้อย ล้านกว่าบาทท าอะไรไม่ได้ละครับ 
มันเหลือประมาณ สอง สาม สี่ โล ท าเยอะๆ เพราะเงินน้อยถนน  
เคพซีลมันเป็นถนนถ่ายโอนผมไปดูแล้วมันไม่ได้ไม่แน่นมันเป็นดินเหนียว
แล้วมาอยู่ท าเลน้ า ผมเห็นว่าควรให้งบประมาณเยอะๆ หน่อย ผมขอ
ฝากท่านปลัดฯ  

 
นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ก็เป็นข้อเสนอแนะนะคะ ทางผู้รับผิดชอบทางกองช่าง 
ประธานสภา อบจ.นว.   ก็เก็บข้อมูลไปแล้วก็เอามารวบรวมการพิจารณา 
     - เชิญท่านวรศักดิ์ ค่ะ 
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นายวรศักดิ์ นิ่มดิษฐ   - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  
ส.อบจ.นว. อ าเภอหนองบัว ขอเวลาอีกนิดหนึ่งครับ พอดีห้วยถั่วใต้ – ไผ่ขาด อยู่ในพ้ืนที่ดูแลของ

ผมห้วยถั่วใต้อยู่ ในฝั่งสจ.ขาว ก็พัฒนาร่วมกันจริงๆ ขออนุญาต  
เป็นการปรึกษาหารือท่านเลขาฯ นะว่าความเห็นท่านเลขากับผมคิด
ต่างกันการที่กองช่างเขาไปซ่อมบ ารุงอาจจะมีการร้องเรียนอาจจะ
ล าบากในขณะนั้นก็จ าเป็นที่จะต้องซ่อมส่วนโครงการที่จะได้มาเราเอง
เราเป็น สจ. เรายังไม่รู้ เลยว่าจะไวหรือจะช้า ประมูลรึยังไปถึงไหนแล้ว 
control ไม่ได้ประเด็นที ่ว่ากองช่างจะไปท าแล้วโครงการจะมาลง
อย่างนี้ผมว่าตัดไปเสียก็ต้องท าไปเพราะชาวบ้านเขาต้องกินต้องใช้
ต้องเดิน ทุกวัน เราจะไปรอ เกิดโครงการเราไม่ลงขึ้นมา อบจ.   
อบจ.ครับ ก็โดนอีกครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอว่า อบจ. กองช่าง  
มีปัญหาตรงไหนสามารถด าเนินการได้เลยครับ ท่านไม่ต้องรอโครงการ
จะลงหรือไม่ลงเพราะความเดือดร้อนถ้าเส้นทุ่งทองเหมืองแร่ ถ้ารอๆ 
ชาวบ้าน ปลัดฯ ก็เดือดร้อน เขาก็จะมาร้องส านักนายกฯ ผมก็เข้า
ร่วมประชุมอยู่ตลอดแก้ไขปัญหากันตลอดแล้วส่วนห้วยถั่วใต้ ไผ่ขาด
เป็นเส้นที่ยาวงบประมาณที่จัดสรรให้พวกเรามามันไม่พอหรอกครับ 
ผมดูแล 5 ต าบล สจ.ขาว 4 ต าบล แล้วเงินได้มาเท่านี้มันไม่พอ  
แล้วกองช่างที่เราจัดสรรอยู่งบประมาณซ่อมสร้างอาจจะจัดมาตรฐาน 
ผอ.ให้ดีขึ ้นหน่อย ดูพื ้นที ่ว ่าเป็นดินเหนียวเราจะใส่บดอัดไปช่วย
เพ่ือให้มันเสียหายช้าหน่อยแล้วเราก็ไปปรับปรุง ท่านต้องด าเนินการ
ตลอดเพราะงบประมาณเราตั้งไว้ให้แล้วครับ ขอบคุณครับ  

 
นางจิตรา   หมีทอง   - ค่ะ เอาอย่างนี้นะทางกองช่างเมื่อกี้นี้ในเรื่องของเงื่อนเวลา  
ประธานสภา อบจ.นว.   ถ้าสมมติว่าเรามีเงื่อนเวลาที่จะท าในทางเส้นใดๆ แล้วก็ถ้ามันช ารุด 

เสียหายไปดูเงื่อนเวลาอาจจะหยิบขึ้นมาก่อนให้เวลามันได้มันจะได้
ประหยัดงบประมาณแต่ถ้ามันยังไม่ได้เวลาเราก็จะซ่อมไปเอาเป็น
สองประเด็นละกันนะคะจะได้มีแนวทางปฏิบัติก็ในเรื่องของกองช่าง
เป็นกองที่บริการก็มีหลายเรื่องที่ต้องดูวันนี้ก็ฝากเยอะเลยแต่คงตอบ
ไม่ได้ตอนนี้จะตอบเลยไหมกองช่าง ช่างเก่งด าเนินการไปถึงไหนแล้ว 
ในเรื่องผู้รับจ้างที่ไม่มาด าเนินการเรามีมาตรการอย่างไรบ้างเชิญค่ะ 

 
นายชัยภัคฐ์ ม่ันคงเศวตวงค์  - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและท่านสมาชิกฯ  
หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ ทุกท่าน ครับ ผมนายชัยภัคฐ์  มั่นคงเศวตวงค์ นะครับ ขอรายงาน

เรื่องผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินงานซึ่งมีบริษัทหนึ่งซึ่งรับงาน 17 โครงการ 
และรวมถึงบริษัทอ่ืน ทางฝ่ายส ารวจออกแบบได้มีมาตรการในการส่ง
หนังสือเร่งรัดผู้ด าเนินการภายใน 7 วัน นะครับ ทุกๆสัปดาห์จะมี
การเช็คลิสต์ของผู้รับจ้างว่าได้เข้าด าเนินงานหรือไม่หากไม่มีเราจะท า
หนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างทั้งที่ยังจะหมดสัญญาและไม่หมดสัญญาหาก  
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หมดสัญญาเราจะมีก าชับไปอีกว่าหากเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ จะมีการ
ยกเลิกสัญญาด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - เกิน 10 เปอร์เซ็นต์เราจะยกเลิกสัญญาใช่ไหมแล้วเขามีความผิด 
ประธานสภา อบจ.นว.   อะไรไหมละทิ้งงาน เชิญตอบมาตรการต่อขั้นตอนบอกนิดหนึ่ง 
 

นายชัยภัคฐ์ ม่ันคงเศวตวงค์  - ในการถูกปรับ 10 เปอร์เซ็นต์ ผู้รับจ้างจะต้องยืนยันในการท างานต่อ
หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ แต่ในฐานะของผู้ว่าจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาหากงานก่อสร้างนั้นไม่ 

มีความคืบหน้าเลยครับผม แต่ตอนนี้ผู้รับจ้างยังอยู่ในช่วงใกล้หมดสัญญา
ครับ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะหมดสัญญาประมาณปลายเดือนกันยายน
และกลางเดือนตุลาคม ก็ยังไม่หมดสัญญาแต่เราก็ท าหนังสือก าชับว่า
จะต้องเร่งเข้าด าเนินการเพ่ือที่จะให้บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและก็มีการเรียกผู้รับจ้างมาที่ส านักงานด้วยรวมถึงไปดูที่หน้า
งานว่ามีความเดือดร้อนจะต้องเร่งด าเนินการตัวผู้รับจ้างก็ยังยืนยันว่าจะ
ท าให้เร็วที่สุดนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - แต่ว่ามาตรการของเรา เราเงื่อนเวลาได้ก่ีวันถ้าเกิดว่าสมมติในกรณีที่ 
ประธานสภา อบจ.นว.   หมดสัญญาไปแล้วถ้าเราไม่ต่อให้เขาจะมีสิทธิ์ได้อีกกี่วัน 

นายชัยภัคฐ์ ม่ันคงเศวตวงค์  - มีสิทธิ์ถึงค่าปรับ 10 เปอร์เซ็นต์ ครับผม 10 เปอร์เซ็นต์นี่ก็ถ้าเป็น 
หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ โครงการใหญ่ๆ ก็ประมาณเดือนกว่าๆ ครับผม 10 เปอร์เซ็นต์  

ก็มาตรการของเราคือชัดเจนก็คือ ผู้รับจ้างต้องเข้าด าเนินงานภายในหมดสัญญา
ก่อนที่ขั้นตอนแรกนะครับ หมดสัญญาจะต้องมีความคืบหน้าในการ
ก่อสร้าง ถ้าไม่มีความคืบหน้าเลยถ้าเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ เรามีสิทธิ์ที่จะ
ไม่จ้างต่อเพราะว่าไม่มีความคืบหน้าในการก่อสร้างก็จะยกเลิกสัญญาได้
ครับผมเป็นผู ้ละทิ ้งงานถ้าไม่เข้าด า เนินงานแล้ว เราแจ้งยกเลิก
สัญญาผู้รับจ้างจะกลายเป็นผู้ละทิ้งงานโดยทันที ครับผม 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ถ้ากรณทีี่เขาใกล้หมดสัญญา เขาไม่ยอม 10 เปอร์เซ็นต์ ท าบ้างและไม่ 
ประธานสภา อบจ.นว.   ท าต่อแบบนี้เราจะด าเนินการอย่างไร 
 

นายชัยภัคฐ์ ม่ันคงเศวตวงค์  - ตามหลักการของระเบียบก็คือ ถ้าผลงานในการก่อสร้าง 100 เปอร์เซ็นต์ 
หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ ถ้าผลงานไม่คืบหน้า 30 เปอร์เซ็นต์  ในงานก่อสร้างตรงจุดนั้นเรา

สามารถใช้จุดนี้ในการเป็นเหตุผลยกเลิกสัญญาของผู้รับจ้างได้ครับผม 

นางจิตรา  หมีทอง   - ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ประธานสภา อบจ.นว.   - เชิญท่าน รองสันติ ค่ะ 
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นายสันติ    จันทร์เผิบ   - ครับท่านประธานครับ ขออนุญาตตอบสว่นเพ่ิมเติมครับของหัวหน้าฝ่าย 
รองปลัด อบจ.นว.   ในฐานะที่ดูแลกองพัสดุฯ อยู่ การยกเลิกสัญญาหรือการท าอะไรก็แล้วแต่ 

นั้นก็เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯ ของกระทรวงการคลังนะครับ ประเด็นที่
หัวหน้าฝ่ายชัยภัคฐ์ พูด คือกรณีที่การที่ผู้รับจ้างไม่เข้าแล้วก็เสียค่าปรับ
เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ขั้นตอนต่อไปก็คือว่าต้องให้ผู้รับจ้างยืนยันการปรับ
โดยไม่มีเงื่อนไขพร้อมกับเสนอแผนงานหลังจากนี้ไปท่านจะท าอะไร หนึ่ง 
สอง สาม สี่ ห้า จะเสร็จวันไหนยืนยันว่ายอมให้เสียค่าปรับทุกกรณีโดย
ไม่มีเงื่อนไขพร้อมกับเสนอแผนงานนั้นๆ เพราะฉะนั้นการที่ เราจะ
อนุญาตให้เขาเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ยังไม่ทิ้งงานเขาต้องเสนอ
แผนงาน ถ้าไม่มีแผนงานก็เป็นดุลพินิจของผู้บริหาร ที่ว่าไม่ต้องเสนอ
มาแล้ว ละทิ้งงานเลยก็ได้ แต่เราก็ให้โอกาสเขาว่าหลังจากปรับ 10 
เปอร์เซ็นต์แล้วยืนยันแล้วท่านต้องเสนอแผนงานมานะแล้วก็ส่งแผนงาน
นี้และครับให้คนคุมงานว่าวันนี้ท่านจะท าอันนี้ วันมะรืนท่านจะท าอะไร 
ถ้าไม่เป็นไปตามนี้นะครับ ก็เป็นอ านาจของผู้บริหารที่จะพิจารณาละทิ้ง
งานครับผม 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - ก็เป็นที่เข้าใจชัดเจนนะคะ ให้ท่านสมาชิกในเขตพ้ืนที่แต่ละพ้ืนที่ตั้ง 17  
ประธานสภา อบจ.นว. โครงการ เราจะได้เข้าใจตรงกันว่าถ้าเขาเกินหมายถึงว่าถ้าปรับ 10 เปอร์เซ็นต์ 

แล้วและถ้าไม่มีแผนงานแล้วถ้าเขาไม่ท าตามแผนงาน อ านาจที่จะยกเลิกก็อยู่ที่
ผู้บริหารได้เพราะฉะนั้นก็ดูการเร่งรัดกันหน่อยในพ้ืนที่ค่ะ ว่าใครท า ใครอะไร
ยังไงก็ท่านสมาชิกที่ในเขตพ้ืนที่นะคะที่โครงการลงที่ไหนก็ช่วยกันดูหน่อยแล้ว
กันนะคะ ค่ะท่านอ่ืนมีอะไรอีกไหมคะ ประธานมีเรื่องพูดอีกเล็กน้อยนะคะ 
ก็ในเรื่องของกองช่างเป็นที่ชื่นชมนะคะของทางท้องถิ่นที่เราเข้าไปช่วยเหลือได้
ทันท่วงทีแต่ประเด็นนิดหนึ่งว่าอยากฝากทางท่านปลัดฯ นะคะ และ ผอ.กองช่าง 
ในเรื่องของคลองสวยน้ าใสมีประโยชน์มากเพราะปีนี้เป็นปีที่เราภาวะแห้งแล้งมาก
ที่สุดและสามารถช่วยได้ทันเวลาบ้างแต่ไม่ได้ครบทุก 100 เปอร์เซ็นต์ 
แต่ว่าท ายังไงในปีนี้โครงการมันน่าจะเปิดกว้างเพราะว่ามันมีปัญหากัน
ตรงเรื่องของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของต าบล บางทีเขาก็ไม่มี
งบเรื่องของน้ ามันเพราะว่างบประมาณเขาน้อยมากเท่าที่เราไปสัมผัส 
บางพ้ืนที่ก็ไม่สามารถที่จะบริหารเรื่องน้ ามันมาช่วยเราได้แต่ว่ามันเป็น
ปัญหาเยอะมากเลยนะคะ ตรงนี้ก็ลองดูว่าเราจะมีโครงการอะไรที่เสริม
ในกรณีที่มันนอกเหนือจากคลองสวยน้ าใสได้บ้างมีโครงการอะไรบ้างที่
เราสามารถท่ีจะไปช่วยเหลือเขาได้มากกว่านี้นะคะ ก็ฝากไว้นิดหนึ่งยังไม่
ต้องตอบแต่ว่าให้ช่วยคิดนิดหนึ่งนะส าหรับกองช่างเพราะว่าในเรื่องของ 
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น้ ามันเราก็ตั้งไว้ให้เยอะแล้วเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็คงจะให้ช่วยดูนิด
หนึ่ งเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือโดยตรงประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือจริงๆ และก็ตอนนี้หลายพื้นที่ก็ชื่นชมมาในเรื่องของการท างาน
เรื่องเวลาท างานก็มีการปรับปรุงเยอะมากในเรื่องไปถึงกี่โมงและกลับกี่โมง 
อย่างนี้อยากให้กองช่างก าหนดเลยและก็เราจะได้มีมาตรการและอีกนิด
หนึ่งว่าอย่างนี้ได้ไหมอยากฝากนิดหนึ่งว่าเพราะว่าเรามีส่วนในการพิจารณา
ทั้งขั้นเงินเดือน ทั้งการต่อสัญญาลูกจ้าง เราจะมีแบบประเมินได้ไหมสมมติ
เวลาการท างานลงพ้ืนที่ไหนสักแผ่นหนึ่งให้ผู้บริหารเขาประเมินคือเราจะได้
มีผลสะท้อนกลับมาแต่เราไม่ได้เอาไปให้ใครอยากให้มาเก็บเป็นข้อมูลว่าใน
การท างานของลูกน้องเราเป็นอย่างไรบางทีเราไม่รู้บางทีเ่ราก็รับฟังข้อมูลเดียว 
บางทีเข้าไปอย่างเช่นท้องถิ่นเขาจะมีหลายกลุ่มทั้งฝ่าย อบต. ฝ่ายทาง
ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน บางทีเด็กไปบริหารอาจจะไม่ตรงใจข้างใดข้างหนึ่งเราจะ
ได้รู้ปัญหาประธานเคยเข้าไปสัมผัสเองนะว่าบางทีเด็กเราก็ไม่ได้ผิดอะไร 
แต่ว่ามันไม่ถูกใจอีกฝ่ายหนึ่งมันก็กลายเป็นมาลงที่เด็ก เด็กก็มีอารมณ์
ขึ้นมาทีนี้เราจะได้มีการประเมินว่าเราได้รับปัญหาอะไรบ้างจะได้มีการ
ปรับปรุงเป็นข้อเสนอแนะอยากให้ท าไป เวลาเด็กลงไปก็จะเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งที่สามารถท่ีจะให้เขาเหมือนปรับปรุงตัวเองด้วยในการท างานว่า
ถ้าเข้าไปในพ้ืนที่นี้ท างานไม่ถูกใจหรือว่าไปมีปัญหาบางทีเราก็ได้รับฟัง
ข้อมูลข้างเดียว อย่างสจ. ก็จะได้รับฟังข้อมูลอยู่ข้างเดียวอีกข้างก็จะไม่ได้
ทางผู้บริหารก็จะได้รับข้อมูลจากลูกน้องเราเพราะฉะนั้นมันจะไม่ลงตัว
เพราะถ้าเราได้ใบประเมินแล้วเอามาพิจารณาได้ว่าปัญหาที่มันเกิดในพ้ืนที่
มีอะไรบ้างมันเป็นสิ่งที่ควรท านะคะในการประเมินในการท างานเราจะมีผล
ในการพิจารณาต่างๆ ด้วยนะคะ ก็ฝากไว้นิดหนึ่งแต่ว่าเท่าที่ดูก็มีตั้ง
ข้อสังเกตคือมันดีขึ้นนะคะจากการชื่นชม และก็ในเรื่องเงื่อนเวลาและก็เด็ก
ที่ไปควบคุมคนท างานมันก็ค่อนข้างเข้าใจเพราะบางทีมีปัญหาอะไรจะได้
แก้ไขได้เลยอย่างนี้ก็ดีแต่ในส่วนหนึ่งที่อยากจะฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นกอง
ช่างเปี๊ยก กองบรรเทาสาธารณภัย สิ่งแรกที่ได้พบปัญหาก็คือในเรื่องของ
การแจ้งให้ท่านสมาชิกหลายที่คือใครจะขอมาไม่เป็นไรบางทีอ าเภอ 
ขอมาบ้าง ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอมาบ้าง หรือว่าทางอบต.
ขอมาบ้างก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็ควรตอบสนองเพราะเป็นประชาชนของเรา
ทั้งหมดแต่ต้องแจ้งให้ท่านสมาชิกฯ ทราบด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะว่า
บางที่เข้าไปในพ้ืนที่ปัญหาต่างๆ ท่านอาจจะไม่รู้แต่ทางสมาชิกฯ เขาทราบ
อันนี้คือสิ่งส าคัญนะคะอยากจะฝากทางผู้บริหารกองช่างว่าคงจะต้องไป 
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ปรับระบบนิดหนึ่งสร้างความเข้าใจให้กับทางนี้บางที อย่างเช่นมันมีค าพูด
อยู่ว่าไม่ต้องบอกทางสมาชิกฯ หรอกผมนี่ดิวตรงกับทางช่างเลยได้ อะไร
อย่างนี้มันก็เป็นค าเล็กๆ ที่ไปพูดในพื้นที่ ซึ่งเราเป็นตัวแทนของประชาชน
ในส่วนของภาค อบจ. มันก็จะมีความส าคัญว่าเป็น สจ.ยังไงไม่รู้ว่าในพ้ืนที่นี้
มีอะไรยังไงแต่ว่าแค่แจ้งบอกแค่นั้นก็พอแล้วบางทีไปพูดแบบนี้ท าให้ผู้ใหญ่
เขามีความขัดแย้งในใจกันอีกอย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นใน
ภาพรวมก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกคนตั้งใจเข้าไปช่วยแต่ว่าน่าจะเป็น
ระบบนิดหนึ่งให้การบริหารจัดการมันเป็นไปด้วยดีอย่าไปสร้างความ
แตกแยกในพื้นที่เขาด้วยนะคะเขาจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเราก็ต้อง
ช่วยประชาชนอยู่แล้วเป็นในทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว ท่านใดขอก็เหมือนกัน
แต่ว่าไปพูดแบบนี้ท าให้ผู้ใหญ่แตกแยกกันด้วยนะคะ ก็ฝากนิดหนึ่ง   
ทุกอย่างในส่วนภาพรวมก็ได้รับการตอบรับนะคะ ทางสมาชิกฯ หลายท่าน
ก็มาบอกหลายเรื่องนะคะ ก็ปรับปรุงทั้งทางสมาชิกก็พยายามปรับปรุง 
ทั้งทางผู้บริหารในเรื่องของการบริการเป็นเรื่องที่ถูกใจไม่ถูกใจมันมี
มากมายอยู่แล้วเพราะว่ามันคงไม่ถูกใจใครได้ 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ให้
ได้มากที่สุดก็ชื่นชมนะคะขอให้ปรับปรุงกระบวนการบริหารนิดหนึ่ง 
แค่นั้นเองนะคะในภาพรวมก็เป็นสิ่งที่ดีท่านสมาชิกฯ หลายท่านก็กังวล 
บางทีเข้าไปคือประธานจะไปหลายหน่วยงานเข้าไปคุยบางทีก็ได้รับค าชื่น
ชมบ้างบางทีก็ได้รับการต่อว่าบ้างในเรื่องของเวลาการท างาน เรื่องของ
ค าพูด อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะน ารถกลับแล้ว ไม่ได้แล้ว อะไรแบบนี้คือแทนที่
จะใช้ค าพูดว่าผมต้องถามผู้บริหารก่อนว่าวันไหนอะไรยังไง มันเป็นสิ่งที่น่า
ฟังมากกว่าก็ฝากนิดหนึ่งในเรื่องของค าพูด ในเรื่องของการบริหารส่วน
ใหญ ่
ก็เป็นภาพรวมที่ดีค่ะ ท่านอ่ืนมีอะไรไหมคะ ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 
2563 วันที่  24  กันยายน 2563  ณ บัดนี้ ค่ะ 

 

ปิดการประชุม    เวลา 13. 45 น.  


